

Điều phối viên của Trường Tâm lý thực hành Paris, Pháp tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Sáng ngày 30/03/2021, Phó Hiệu Trưởng phụ trách Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, PGS.TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp, đã tiếp Ông Matthieu Fouché, Điều phối viên của Trường Tâm lý thực hành Paris (EPP) tại Việt Nam, nhân dịp chuyến thăm và làm việc tại trường.

Tham dự buổi làm việc gồm có Ông Matthieu Fouché, Điều phối viên của Trường École des Psychologues Praticiens, Pháp (EPP) tại Việt Nam; Bà Léa Bernengo và Bà Béatrice Thibaud De La Rochethulon - Tâm lý viên, Tình nguyện viên của EPP tại Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu Trưởng phụ trách Trường và các chuyên viên của Phòng Hợp Tác Quốc Tế.



Ông Matthieu Fouché và đoàn EPP đã có buổi làm việc hiệu quả với Trường ĐHYKPNT

Tại buổi làm việc, PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp – Phó Hiệu Trưởng phụ trách Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (ĐHYKPNT) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về áp lực tâm lý của các bác sĩ, điều dưỡng và chuyên gia đang làm việc trong môi trường y tế khi phải đối mặt với các bệnh nhân và môi trường làm việc quá tải trong tình hình dịch Covid-19 như hiện nay. Trường ĐHYKPNT đặc biệt xem trọng việc chuẩn bị tâm lý cho đội ngũ nhân viên y tế để có thể đáp ứng tình hình dịch bệnh hiện nay. Trong cuộc họp, PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp đã đề nghị tổ chức thí điểm các chương trình hỗ trợ tâm lý và tiến hành can thiệp cho không chỉ cho bệnh nhân mà còn cho đội ngũ nhân viên y tế, theo đó tiến đến tổ chức hội thảo quốc tế về việc điều trị các vấn đề tâm lý. Ngoài ra, phía nhà trường còn bày tỏ sự quan tâm đến việc đào tạo và hướng dẫn tâm lý cho đội ngũ giảng dạy.

Quan tâm đến các đề xuất hợp tác của trường ĐHYKPNT, Ông Matthieu Fouché bày tỏ sự ủng hộ cao và đồng ý sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để xúc tiến quá trình hợp tác, trong đó tập trung vào lĩnh vực chẩn đoán, can thiệp tâm lý cho đội ngũ nhân viên y tế và bệnh nhân gặp phải trong quá trình điều trị. Ngoài ra, đối với đề xuất tổ chức hội thảo quốc tế về việc điều trị các vấn đề tâm lý, Ông Matthieu Fouché đề xuất liên hệ hợp tác với đội ngũ nghiên cứu ở Pháp để trao đổi và đặt vấn đề tham gia hội thảo thông qua các thiết bị hỗ trợ trực tuyến.

Ông Matthieu hy vọng rằng đây sẽ là nền tảng tốt đẹp cho sự phát triển quan hệ hợp tác đôi bên trong thời gian tới.



**PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Hiệu Trưởng phụ trách trường ĐHYKPNT
tặng quà cho Đại diện EPP tại Việt Nam**

Chuyến thăm nhiều ý nghĩa của Ông Matthieu Fouché và đoàn EPP không chỉ thể hiện uy tín và vị thế của trường ĐHYKPNT mà còn khẳng định chiến lược phát triển, không ngừng củng cố, vun đắp mối quan hệ, hợp tác sâu rộng vì sự phát triển bền vững của trường ĐHYKPNT với các đối tác quốc tế, đóng góp tích cực cho tiến trình hội nhập với giáo dục đại học thế giới.